

Về thôn Thanh Xuân, xã Quảng Hợp (Quảng Trạch), chúng tôi được biết đến tâm gương một người cán bộ luôn hết lòng vì trách nhiệm trước dân, trước Đảng, gia đình ông luôn gương mẫu trong mọi phong trào do cấp trên và địa phương phát động, được nhân dân yêu mến, tin tưởng và học tập noi theo. Đó là gia đình ông Nguyễn Thảo Nguyên, 65 tuổi, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Quảng Hợp khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thanh Xuân.

Tốt nghiệp Trường Tài chính Quảng Bình, năm 1971 ông Nguyễn Thảo Nguyên

lần lượt chuyển đổi, các thôn được thành lập. Hưng Bàn được chia tách thành hai thôn Hợp Bàn và Thanh Xuân. Từ đây, chi bộ Thanh Xuân ra đời với 9 đảng viên, ông Nguyễn Thảo Nguyên được bầu làm Bí thư chi bộ suốt 5 nhiệm kỳ. Bước vào tuổi 63, lẽ ra ông được nghỉ ngơi công tác để có điều kiện chăm sóc sức khỏe, tuy nhiên, trước yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của khu dân cư và sự tin nhiệm cao của đảng viên và cử tri, tháng 3/2015 ông tiếp tục được bầu lại làm Bí thư chi bộ và tháng 5/2016 được bầu vào HĐND xã.

Gia đình ông có ba thế hệ đảng viên, cha ông trước là cán bộ tiên khởi nghĩa của

## Chuyện một gia đình văn hóa xuất sắc

NGUYỄN TIẾN NÊN



Ông Nguyễn Thảo Nguyên luôn hết lòng tận tụy vì dân. **ẢNH: N.T.N**

được bố trí làm kế toán Hợp tác xã Nông nghiệp Hưng Bàn. Năm 1982, ông được kết nạp vào Đảng. Gần 15 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế toán của HTX, từ năm 1984 đến 1994, ông là đại biểu HĐND xã, giữ chức vụ Thư ký Văn phòng UBND xã Quảng Hợp. Năm 1995 các mô hình HTX

xã Phú Trạch (cũ). Bọn đời của ông là bà Nguyễn Thị Nhi, 64 tuổi, một phụ nữ cùng thôn. Với bản chất cần cù, chịu khó, hơn 40 năm qua bà vừa tích cực tham gia các hoạt động xã hội, vừa đảm đương mọi công việc gia đình. Được giao 6 sào đất canh tác, gần như chỉ mình bà gieo trồng, chăm bón, thu hoạch, nhờ vậy mà ông thực sự yên tâm tập trung cho công tác của địa phương. Ông bà có 4 người con, hiện tại vợ chồng người con lớn là đảng viên, công phụ trách công tác tư pháp xã, vợ là giáo viên THCS. Những người con khác đã có gia đình, mỗi người đều có một nghề nghiệp chân chính và làm ăn hiệu quả. Do có nhiều thời gian và thành tích đóng góp, bản thân nhiều năm là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gia đình ông luôn đạt Gia đình văn hóa tiêu biểu. Tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Quảng Bình ngày 28/10/2016, gia đình ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Hiện nay thôn Thanh Xuân có 434 hộ và 1.800 nhân khẩu, diện tích khu dân cư khoảng 2km<sup>2</sup>. Toàn thôn được hình thành 5 xóm, trong đó có 3 xóm với trên 300 hộ và 1.200 nhân khẩu là đồng bào Thiên chúa giáo thuộc Giáo xứ Thủy Vực. Chi bộ có 18 đảng viên, sinh hoạt ở 2 tổ Đảng. Là địa phương nằm trong vùng khó khăn của huyện, bước vào thực hiện phong trào

“TĐĐKXDĐSVH”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đặt ra cho cấp ủy và Ban Công tác mặt trận ở đây nhiệm vụ rất nặng nề. Trước hết phải chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết giữa đồng bào theo đạo và không theo đạo, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, tăng cường quan hệ gắn bó giữa đảng viên, với đoàn viên, hội viên và nhân dân. Vừa chăm lo cải thiện đời sống kinh tế, vừa quan tâm các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, triển khai việc gì phải được dân đồng thuận, muốn vậy phải làm tốt công tác dân vận; đặc biệt để làm tốt công tác hòa giải cơ sở, thôn đã thành lập 2 tổ hòa giải, lấy đội ngũ cán bộ các đoàn thể và đảng viên làm nòng cốt. Nhờ sự lãnh đạo của tập thể chi ủy, mặt trận thôn mà vai trò đồng chí Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận rất quan trọng, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, các phong trào văn hóa tinh thần được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Hai đội bóng chuyền

nam và nữ của thôn Thanh Xuân luôn đạt các giải Nhất, Nhì của xã, các tiết mục văn nghệ khá ấn tượng trong các dịp lễ hội. Các phong trào “dồn điền đổi thửa”, “xây dựng nông thôn mới” được 100% số hộ hưởng ứng thực hiện, nhiều hộ đã sẵn sàng hiến đất vườn, cây cối để xây dựng công trình phúc lợi. Những năm qua chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thôn Thanh Xuân đang phấn đấu đề nghị UBND huyện công nhận Làng Văn hóa trong năm 2017.

Với những gì Thanh Xuân đã làm được, đặc biệt là khi những cán bộ chủ chốt có tinh thần tận tụy và trách nhiệm, có ý thức phấn đấu tốt như ông Nguyễn Thảo Nguyên, tin tưởng rằng mọi khó khăn sẽ được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình tháo gỡ, quyết tâm xây dựng Làng văn hóa của thôn Thanh Xuân sẽ thành hiện thực, hiệu quả của phong trào TĐĐKXDĐSVH sẽ ngày càng chất lượng và có ý nghĩa thiết thực ■

N.T.N

## BỐ TRẠCH ĐẨY MẠNH...

(Tiếp theo trang 13)

huyện Bố Trạch, việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống nhà văn hóa thôn được chú trọng thực hiện, phát huy tối đa vai trò của nhà văn hóa đối với công tác xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, lành mạnh, bảo tồn và phát huy được các giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo của địa phương. Tại các địa phương thuộc huyện Bố Trạch đã xây dựng được nhiều mô hình sinh hoạt văn hóa phong phú như tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ đàn hát dân ca, câu lạc bộ hát tuồng bội Khương Hà ở thôn Khương Hà, xã Hưng Trạch, câu lạc bộ chèo cạn ở các thôn thuộc xã Nhân Trạch; câu lạc bộ thơ của thôn Bắc Hồng, câu lạc bộ không sinh con thứ 3, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững v.v... Hiện nay, toàn huyện có trên trên 600 loại hình câu lạc bộ đang sinh hoạt và trên 700 đội văn nghệ quần chúng (từ cấp thôn đến cấp huyện) đang duy trì hoạt động thường xuyên tại các nhà văn hóa thôn, tiểu khu cũng như Trung tâm VH TT xã, huyện. Bên cạnh đó, vào dịp lễ, tết thì các nhà văn hóa thôn chính là nơi thu hút đông đảo con em trong thôn xóm

đến tham gia các trò chơi dân gia như hát bài chòi, chơi cờ người, đánh đu, kéo co, đẩy gậy, bóng đá, bóng chuyền...

Không những thế, bằng hệ thống các nhà văn hóa thôn được xây dựng còn giúp nhân dân được tiếp cận, quán triệt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước một cách nhanh nhất, kịp thời nhất và hiệu quả nhất; với các hình thức phong phú như tuyên truyền trên hệ thống loa phóng thanh, tiếp âm các chương trình phát thanh của đài phát thanh huyện, tỉnh, tuyên truyền qua pa-nô, áp-phích, tranh cổ động...

Chính sự năng động trong cách quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, đặc biệt là việc phát huy hiệu quả của hệ thống nhà văn hóa thôn, tiểu khu trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân mà Bố Trạch đã từng bước xây dựng được môi trường văn hóa lành mạnh, phát triển phong phú, đa dạng, bảo vệ được những giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng cư dân sống trên mảnh đất Bố Trạch. Đây cũng chính là đòn bẩy để huyện nhà thực hiện có hiệu quả phong trào “TĐĐKXDĐSVH”, góp phần thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương ngày càng phát triển ■

L.H.L